

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ NHIỆM KỲ 2025- 2027

Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/ĐU ngày 23/7/2024 của Quận ủy Long Biên về tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch số 150-KH/ĐU ngày 30/7/2024 và hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 28/9/2024 của Đảng ủy phường Đức Giang về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Phường Đức Giang, chiều ngày 07 tháng 12 năm 2024, Trường THCS Ngô Gia Tự long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025- 2027 với sự có mặt của 18 đồng chí đảng viên chính thức và 02 đồng chí đảng viên dự bị.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy Phường Đức Giang cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong tổ chỉ đạo đại hội chi bộ Phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ đến từ các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn phường cùng các đồng chí Đoàn viên ưu tú trong nhà trường.



Đại biểu Đảng ủy phường Đức Giang và các chi bộ nhà trường chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2025, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy phường Đức Giang và sự đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy Chi bộ đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 – 2025 với

những ưu điểm và tồn tại, từ đó tổng kết một số bài học kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đoàn kết giúp Chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Cùng với đó, cấp ủy Chi bộ cũng đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ 2025-2027.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đi đến thống nhất và biểu quyết các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2025-2027 và được thống nhất, thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.



Biểu quyết các nội dung của Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh, Bí thư Đảng ủy Phường Đức Giang đã đánh giá rất cao và ghi nhận những kết quả mà chi bộ nhà trường đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời đồng chí đưa ra một số định hướng toàn diện, bao quát quan trọng mà chi bộ cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2027.



Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đức Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt cấp ủy, Chi bộ nhà trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Minh, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường và hứa sẽ quyết tâm thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết của Đảng các cấp, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.



Đại hội đã nhất trí bầu 03 đồng chí vào Cấp ủy Chi bộ, bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2027. Chi bộ cũng sáng suốt lựa chọn bầu 03 đồng chí đảng viên chính thức và 01 đồng chí đảng viên dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội luôn mong muốn Cấp ủy nhiệm kỳ mới phát huy sức mạnh đoàn

kết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, với những giải pháp hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; đồng thời mong muốn các đồng chí trong Cấp ủy hãy thực sự là những người lãnh đạo, luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội kêu gọi mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; vận động nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội Chi bộ Trường THCS Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2025-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy cũng như các đồng chí đảng viên trong chi bộ.



Đại hội Chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự bế mạc trong niềm hân hoan, phấn khởi, đoàn kết, dân chủ và đồng thuận, nhất trí cao, thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng cố gắng của toàn thể các đồng chí Đảng viên. Chúng ta hãy lạc quan và tin tưởng rằng Chi bộ Trường THCS Ngô Gia Tự sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027./.

Tác giả: Nguyễn Thu Phương – Chi ủy viên Chi bộ

Một số hình ảnh của Đại hội









